

วลีเด็ดแห่งปี 2555

นำเสนอเมื่อ : 19 ธ.ค. 2555

วลีเด็ดแห่งปี 2553 (2012) เกิดขึ้นมากมายในสังคมออนไลน์
คำบางคำเป็นกระแสที่ฮอตกลายเป็นขำขันแทนที่นั้นๆ ครุบานนอกดอทคอม เก็บตกมาจากเว็บไซต์ [สนุก.คอม](#) โดยทีมงาน Sanook! News ประมวลมาให้คลายเครียดกันอีกรอบ ครับ

จนกระทั่งธนูปักที่เข้า วลีฮิตที่โด่งดังกลายเป็นไฟลามทุ่งจากปลายปี 2554 ลากยาวมาตั้งแต่ต้นปี 2555 บรรดาชาวเน็ตมีการเขียนในเชิงสนุกสนานล่อเลียนอย่างกว้างขวางทั้งเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ วลีนี้มาจากเกมออนไลน์ชื่อว่า Skyrim เป็นบทพูดของ NPC ที่พูดไว้ว่า "เมื่อก่อนฉันก็เคยเป็นนักผจญภัยแบบคุณแหละ จนกระทั่งฉันโดนธนูปักที่หัวเข้าเลยต้องมาเป็นยามแบบนี้" กลายเป็นมุขที่หลายคนนำมาเล่นต่อ อาทิ "เมื่อก่อนฉันเคยสวย จนกระทั่งธนูปักที่เข้าเลยเป็นแบบนี้" ฯลฯ

เปิดพ่นไฟ กระแสฮิตคำนี้เกิดในเดือนมิถุนายน ชาวเน็ตต่างรู้จักกันดีกับวลี "เปิดพ่นไฟ" ที่มาที่มาจากคลิปดังในประเทศจีน ภาพปรากฏเป็นฝูงเปิดจำนวนมากหนึ่งอยู่ในทะเล ซึ่งเปิดที่อยู่ใต้น้ำสามารถพ่นไฟออกมาจากก้นได้ และเปิดที่พ่นไฟจากก้นสามารถบินได้คล้ายกับจรวด สร้างความฮาให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก วลีเปิดพ่นไฟ ถูกให้คำนิยามคือ "สุดยอด" เพราะการที่เปิดพ่นไฟจากก้นได้มันไม่ธรรมดาและมันเหนือคำบรรยายนั่นเอง เรียกว่าฮิตมากจนถึงขั้นมีแฟนเพจในเฟซบุ๊กเป็นของตัวเอง

เรื่องนี้ถึงครู่ถึงคณาณ กลายเป็นประโยคฮิตขำขันของเดือนเมษายน จากเด็กคนหนึ่งที่เกิดอาการคับแค้นใจที่ถูกเพื่อนร่วมชั้นขับออกจากกลุ่มในเว็บโซเชียลเฟซบุ๊ก จนเจตตัวบ่นที่คำพูดเป็นวิบัติโอคอนจะเผยแพร่ผ่านทางยูทูป มีเนื้อความนอยใจเพื่อน ๆ และข่มขู่เพื่อน ๆ ว่า "เรื่องนี้ถึงครู่ถึงคณาณ" จนกระทั่งคลิปดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่โซเชียลเน็ตเวิร์ก ทั้งเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์เพียงในเวลาไม่นานประโยคดังกล่าวกลายเป็นที่รู้จักไปทั่ว ชาวเน็ตนำมอลอเลียนกันแบบซ้ำซ้ำ

มีวันนี้เพราะพี่ให้ เป็นคำกล่าวของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ รูปกระจ่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เกิดภาพที่อยู่ในห้องทำงานของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ รูปกระจ่าง ใต้แว่นภาพถ่ายของตนเองคู่กับอดีตนายกษ ทักษิณ ชินวัตร ที่ระดับยศและจับมือแสดงความยินดี โดยมีลายมือของ พล.ต.ท.ทักษิณ เขียนบนรูปว่า "ขอแสดงความยินดีกับแจตนองรัก ขอให้มีความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นที่รักของประชาชนและเพื่อนตำรวจ รัก พล.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (29 มิ.ย.55) และในป้ายใต้มีข้อความเขียนไว้ว่า "มีวันนี้เพราะพี่ให้" กลายเป็นวลีฮิตขำขันเลยทีเดียว บรรดาชาวเน็ตคอการเมืองต่างนำประโยคนี้ไปล้อเลียนแบบซ้ำซ้ำ

ประชาชนคิดไปเอง เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่เกิดจากปัญหาสินค้าราคาแพง ภาวะข้าวของขึ้นราคาจนชาวบ้านร้องโอดครวญกันเป็นแถว จนสุดท้ายนายกษ ปู ใต้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงประเด็นดังกล่าวว่า "ราคาสินค้านั้นมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ทุกคนพอใจ ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาประชาชนประสบกับน้ำท่วมและช่วงนี้อากาศร้อน อาจทำให้ชาวบ้านคิดไปเองว่าของแพง ซึ่งประโยคนั้นเอง กลายเป็นวลีฮอตทันทีที่หลายคนหยิบขึ้นมาล้อเลียนต่างกรรมต่างวาระ

แก่ใจดี สปอร์ต กทม. (เจียบสงสัยไม่ซ้อด) วลีฮิตขำขันในโลกออนไลน์ ที่เกิดจากหนุ่มวัยกลางคนรายหนึ่ง ส่งข้อความสนทนาทางเฟซบุ๊กกับสาวหน้าตาดีว่า "แก่ใจดี สปอร์ต กทม." โดยบอกว่อยากช่วยจ่ายค่าผ่อนคอนโดหรือค่าผ่อนรถให้ แต่ผู้หญิงไม่เล่นด้วยและนำออกมาแฉ

จนทำให้ประโยคดังกล่าวกลายเป็นวลีฮิตข้ามคืน
หลายคนหยิบมาใช้สนทนากับเพื่อนในสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย พร้อมกับประโยคเด็ดที่ตามมาอีกว่า
เจียบ...สงสัยไม่ซ้อต เรียกว่าสร้างสีสันให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก

เนยรักโลก เป็นประโยคเด็ดสุด ๆ ร้อน ๆ จากทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า เนยซูปเปอร์มาเก็ต
@NoeyZupermarket ทวิตเตอร์โซวเด็กหญิงใสซุดนักเรียนผูกคอตของ พร้อมกับประกาศว่า เนยรักโลก
ไม่กินผักเพราะเป็นการทำลายป่าไม้ ซึ่งภายใน 4 เธอ ทวิตเตอร์นี้มียอดฟอลโลว์สูงถึง 2 หมื่นกว่าคน
หลายคนให้ความสนใจเธอเป็นอย่างมาก หลังจากที่เธอได้โพสต์ข้อความต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักโลกของเธอ
ชาวเน็ตต่างเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ นานา ถึงในแง่บวกและด้านลบ
แต่เธอก็ไม่เคยยังคงตอบคำถามทุกคำถามพร้อมลงท้ายด้วยว่า "เนยรักโลกคะ"

ขอบคุณที่มาภาพและข่าวจาก [สนุก.คอม](#)